



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

7 สิงหาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคฝีดาษวานร

ประเด็นสำคัญ

1. ผู้ป่วยฝีดาษวานรรายที่ 4

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน ฐานเศรษฐกิจ workpointtoday thestandard ch7 innnews)

- ความคืบหน้าอาการป่วยของหญิงไทยที่ติดเชื้อฝีดาษวานร รายที่ 4 นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้อาการดีขึ้น คาดว่าเมื่อแผลตามร่างกายตกสะเก็ดก็กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ ส่วนใหญ่ประมาณ 2 สัปดาห์ ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดที่พอกอยู่ด้วยกัน ให้สังเกตอาการ 21 วัน และงดใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกัน สำหรับชายต่างชาติที่ใกล้ชิดนั้น จากการสอบสวนโรคพบว่าเลยระยะเวลาการพักตัวของเชื้อแล้ว ทั้งนี้ ไทยยังไม่จำเป็นต้องยกระดับเตือนภัยโรคฝีดาษวานรให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเหมือนในสหรัฐ อเมริกา เนื่องจากอัตราการติดเชื้อแตกต่างกัน สหรัฐฯ พบถึง 7 พันคน แต่ไทยพบแค่ 4 คนเท่านั้น แนะนำให้งดการสัมผัสใกล้ชิด กับคนแปลกหน้าหรือต่างชาติที่ไม่รู้จัก

ขณะที่ผู้ป่วยฝีดาษวานรรายแรกของไทย เป็นชายชาวไนจีเรีย วัย 27 ปี ที่หลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติไปกัมพูชา นั้นล่าสุด เว็บไซต์พนมเปญโพสต์ รายงานว่า หายเป็นปกติและถูกปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาลมิตรภาพเขมร-โซเวียต เมื่อเช้าวันที่ 6 ส.ค. หลังจากรักษาตัวมานานเกือบ 2 สัปดาห์

2. พบชาวฝรั่งเศสต้องสงสัยติดฝีดาษวานร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด มติชน แนวหน้า ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด มติชน แนวหน้า ไทยรัฐ)

- นพ.วินัย วรรณจงการ ผอ.รพ.ตราด เปิดเผยกรณีนักท่องเที่ยวชายชาวเยอรมัน อายุประมาณ 35 ปี ซึ่รถจักรยานยนต์มาจากเกาะช้าง มาที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งใน อ.เมืองตราด เมื่อช่วงเย็นวันที่ 5 ส.ค. เนื่องจากมีอาการป่วยคล้ายติดเชื้อโรคฝีดาษวานร และย้ายมารักษาที่ รพ. ตราด เข้ากักตัวที่ห้องกักกันโรค เมื่อช่วงเวลา 12.00 น. วันที่ 6 ส.ค. ว่า นักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน ต้องการย้ายมารักษาในโรงพยาบาลของรัฐ เนื่องจากปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย รายนี้ยังอยู่ในข่ายสงสัยเท่านั้น ต้องรอผลการตรวจเชื้อจากโรงพยาบาลจุฬาฯ ที่ผ่านมาไม่ยอมให้เจาะเลือดหรือกระทำการใดๆ และไม่ให้ความร่วมมือในการกักตัวเท่าที่ควร ทำให้ต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาควบคุมตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรค

ขณะที่นายสุรชัย เจียมกุล รองนพ.สสจ.จ.ตราด เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันรายนี้ เดินทางมาจากฝรั่งเศส อาการขณะนี้ มีตุ่มขึ้นที่อวัยวะเพศ และที่ฝ่ามือ ต้องรอผลการตรวจหาเชื้อยืนยันก่อน จึงอยู่ในขั้นสงสัยว่าติดเชื้อเท่านั้น ยังไม่ได้เป็นผู้ป่วย นายแพทย์สาธารณสุขและผู้ว่าราชการจังหวัด ได้สั่งการให้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฝีดาษวานร รวมถึงมีความพร้อมในการป้องกันและดูแลเต็มที่ ประชาชนไม่ต้องตกใจ เพราะมีระบบการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังตั้งแต่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานทุกแห่ง ยกเว้นช่องทางชายแดน ซึ่งจะต้องมีการทบทวนมาตรการการเดินทางเข้าออกตามแนวชายแดนให้เข้มข้นขึ้น

3. การระบาดของฝีดาษวานร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ


- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุถึงการระบาดของฝีดาษวานรว่า มีความคล้ายคลึงกับเอชไอวี ซึ่งนอกจากฝีดาษวานรจะติดต่อผ่านการสัมผัสทางกายเป็นหลักแล้ว ในแถบแอฟริกายังมีการแพร่จากแม่สู่ลูกผ่านทางรก และยังมีโอกาสติดผ่านการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวหรือที่จะจับต้องได้ และยังคงตรวจพบสารพันธุกรรมของไวรัสในสิ่งคัดหลั่งทางเดินหายใจ เลือด ปัสสาวะ และอสุจิจากด้วย สถานการณ์จึงมีโอกาสยืดเยื้อสูง แม้การติดเชื้อจะไม่เพิ่มรวดเร็วแบบโควิด 19 แต่ด้วยจุดอ่อนเชิงพฤติกรรมของมนุษย์ เรื่องเพศ การสัมผัสใกล้ชิด รวมถึงการรักษาความสะอาดของที่สาธารณะแล้ว เมื่อมีเคสฝีดาษวานรในชุมชนเกิดขึ้น โอกาสแพร่เชื้อต่อเนื่องย่อมมีสูง แหล่งที่ต้องระวังคือ สถานบันเทิงกลางคืน แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงสถานที่พักผ่อนที่คนเยอะ แออัด รักษาความสะอาดไม่ดีพอ




โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 7 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,250 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,605,609 ราย เสียชีวิต 35 ราย เสียชีวิตสะสม 31,596 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,939 ราย รักษาหายสะสม 4,552,487 ราย ยังรักษาอยู่ 21,596 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 588,724,760 (+638,612) ราย เสียชีวิต 6,435,516 6,433,196 (+1,273) ราย รักษาหาย 559,735,091 (+826,346) ราย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ยารักษาโควิด 19 สื่อที่นำเสนอ : facebook</p> <p>- เพจชมรมแพทย์ชนบท แชร์โพสต์ของเพจ Jessada Denduangboripant ระบุ อยู่เมืองไทย คิวกระบี่เป่าเสียงตั้ง 1.6 หมื่น เพื่อยาต้านไวรัสหนึ่งกระป๋อง อยู่เมืองลาว กัมพูชา เวียดนาม ฯลฯ เสียเงิน 6 ร้อยกว่าบาทได้ตัวยาเดียวกัน (แต่คนละยี่ห้อ) ถ้าตนเป็นรัฐมนตรี สธ. คงต้องหาทางทำทุกอย่างเพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงยาต้านไวรัสในราคาเดียวกับเพื่อนบ้าน แม้จะต้องทำ CL ยา แม้จะต้องผลิตยาเอง ก็ต้องยอม เพื่อให้คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้นกว่านี้</p> <p>2. เฝ้าระวังการระบาดในโรงเรียน สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด แนวหน้า)</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม รับทราบรายงานผลสำรวจการประเมินสุขภาพนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของกรมอนามัย จำนวน 49,242 คน พบการติดเชื้อร้อยละ 30.56 โดยนักเรียนส่วนใหญ่ติดเชื้อจากบุคคลในครอบครัว รองลงมาไม่ทราบสาเหตุการติดเชื้อ ส่วนการติดเชื้อในโรงเรียนพบร้อยละ 5.66 เท่านั้น และยังพบว่า มีครอบครัวเพียงร้อยละ 0.36 ที่ติดเชื้อจากนักเรียนที่ไปโรงเรียน โดยอาการส่วนใหญ่ที่พบมาก คือ มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นอาการที่ผู้ปกครองสามารถสังเกตได้ จึงขอให้โรงเรียน สถานศึกษา และสถานประกอบการศึกษา เน้นมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด ไม่กระทบต่อการเรียนการสอน</p>	
<p> กัญชา-พืชเสพติดทางการแพทย์</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ขับเคลื่อนนโยบาย สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ แนวหน้า บ้านเมือง สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ กรมประชาสัมพันธ์ thailandplus thaigov, thestandard, isaranews innnews sondhitalk topnews ch3)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ.พร้อมด้วย รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “กัญชา กัญชง ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ” และมอบต้นกัญชาให้กับตัวแทนประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับต้นกัญชาผ่านแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” และกล่าวว่า กัญชา กัญชง มีประโยชน์มาก สามารถนำไปใช้ในการรักษา และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ดังที่เขตสุขภาพที่ 3 ได้พัฒนาต่อยอดพืชกัญชาจนเป็นผลิตภัณฑ์โปรดักส์แชมป์เปียน ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองจาก ออย. โดยชูอัตลักษณ์ของ 5 จังหวัด ขอให้ทุกคนใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง และช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีการนำไปใช้ในทางที่ผิด ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขไม่สนับสนุนการเสพและสันตนาการ</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 3 มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนกัญชาเสรีทางการแพทย์ มีการดำเนินการทั้งในส่วนต้นน้ำ ส่งเสริมการปลูกกัญชาในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนองค์ความรู้เพื่อให้ได้ต้นกัญชาที่มีคุณภาพ ส่วนกลางน้ำ มี รพ.ที่มีศักยภาพผลิตยากัญชาทางการแพทย์ 4 ตำรับ ได้แก่ ยาสุขไสยาสน์ ยาแก้ลมแก้เส้น ยาทำลายพระสุเมรุ และน้ำมันโพลิบกัญชา ส่วนปลายน้ำ เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ใน รพ.ภาครัฐ ครบทั้ง 54 แห่ง รพ.สังกัดกรมวิชาการ 2 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน 3 แห่ง มีบุคลากรที่ผ่านการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์ครอบคลุมทุกสายวิชาชีพ 484 คน ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์ทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย</p> <p>2. ควบคุมกัญชาเสรี สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด สยามรัฐ)</p> <p>- นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ข้อมูลศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) พบว่าเยาวชนสูบกัญชาสูงขึ้นราว 2 เท่า การวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับสารเสพติดทั้งหมด ยกเว้นสุราและบุหรี่มีจำนวนเพิ่มขึ้น 29.56% แม้หลายฝ่ายจะออกมาเตือนและเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งออกระเบียบหรือกฎหมายควบคุมการใช้กัญชาอย่างเร่งด่วน แต่สธ.กลับเมินเฉยซ้ำยังปล่อยให้มีการจัดมหกรรมกัญชาหลายงาน เช่น มหกรรมราชาสมุนไพร @ศรีราชาครั้งที่ 2 ในวันที่ 11-14 ส.ค. การวางแผนจัดงานพันธุกรรม Vol.2 ในวันที่ 25-27 พ.ย.65 งานกัญชง-กัญชานานาชาติ Asia International HEMP and Cannabis Expo 2022 ในวันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค.65 เป็นต้น เรียกร้องให้รัฐบาลชะลอการจัดงานลักษณะนี้ออกไปจนกว่าจะออกกฎหมายควบคุมการใช้อย่างถูกต้อง เพราะจะกลายเป็นโทษต่อเด็กและเยาวชน เพราะนายอนุทินพูดเองว่าพืชกัญชาในบ้านได้เลย แต่อย่าไปพื้กัญชานอกบ้าน คำถามคือในเมื่อต้นกัญชาอยู่หลังบ้านและเปิดทางว่าเสพในบ้านได้ จะทำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงกัญชาได้ง่าย แล้วรัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไร</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>-น.ส.มลฤดี โพธิ์อินทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการอนุกรรมการด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอ.บ.) กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาผู้บริโภคได้รับผลกระทบด้านลบจากกัญชาเสรีจำนวนมาก เสนอให้รัฐบาลโดย สธ. ดำเนินการ ดังนี้ 1.ใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมฯ ควบคุมกัญชาที่ได้ประกาศเป็น "สมุนไพรควบคุม" แล้วอย่างจริงจัง ใช้ความในมาตรา 46 ที่บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต เพื่อยุติภาวะสุญญากาศทางกฎหมาย 2.ให้ยกเลิกความในข้อ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 ที่ให้บุคคลทั่วไปที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปสามารถครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา ขนย้าย จำหน่ายกัญชาได้ เพื่อมิให้สร้างความสับสนในการบังคับใช้มาตรา 46 พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมฯ และประกาศกำหนดให้การครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา ขนย้ายกัญชาเพื่อการค้าต้องแจ้งต่อนายทะเบียนตามบทบัญญัติในมาตรา 45 3.สั่งการเร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายควบคุมกำกับการใช้กัญชาในช่วงการเปลี่ยนผ่านอย่างจริงจัง และปรับนโยบายเป็นการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ และเฝ้าระวังการขยายตัวของปัญหาที่จะเกิดขึ้น 4.เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับการปลูกกัญชาเพื่อใช้ในครัวเรือน และพัฒนาระบบการดูแลการปลูกและการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์เพื่อการพึ่งตนเอง โดยสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชน เพื่อให้ใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด</p> <p>3.ผู้อัตโนมัติ ชายกัญชาพร้อมอุปกรณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์ kapook)</p> <p>- มีผู้ใช้บัญชี ทวิตเตอร์ ชื่อ “C.Veasarach @Veasarach_MFP_N” โพสต์ภาพตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติสีเขียวยี่ห้อหนึ่ง พร้อมข้อความระบุว่า “เรียบบร้อยครับท่านกัญชาเสรีมียันตู้ขายอัตโนมัติขายกระทิงอุปกรณ์ ผมสงสัยอย่างหนึ่งว่า ไอ้ค่าเตือนที่ติดบนตู้ให้แสดงบัตรประชาชนก่อนซื้อ ใครเป็นคนดู? หลังโพสต์ออกไปมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมาก บางรายมองว่าปกติมีการระบุว่าปลดล็อกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ แต่ที่ตู้ระบุสรรพคุณว่าพักผ่อน บ้างก็ถามว่ามีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบหรือยัง อยากรู้ว่าวิธีตรวจสอบบัตรประชาชนผู้ซื้ออย่างไรว่าเป็นเยาวชนหรือไม่ รวมถึงอยากให้ผู้เกี่ยวข้องออกมาชี้แจง และแชร์กันออกไปจำนวนมาก</p> <p>4.ต้นกัญชาที่ สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : facebook</p> <p>-เฟซชมรมแพทย์ชนบท และเพจ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ แชร์ภาพ ต้นกัญชาในกระทรวงสาธารณสุข จากเพจ voice tv โดยโพสต์ข้อความว่า เป็นที่เดียวในโลกที่ปลูกต้นกัญชาไว้เด่นอยู่กลางหน่วยงานราชการด้านสาธารณสุข</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ไฟไหม้สถานบันเทิง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีไฟไหม้ผับ จ.ชลบุรี ว่า สิ่งหนึ่งที่ควรทำเวลาไปสถานที่ใดๆ คือ ต้องหาทางหนีไฟว่าอยู่บริเวณใด ถ้าเกิดไฟไหม้ในอาคารปิดและติดอยู่ในห้องอย่าเปิดประตูทันที ลองเอามืออังดูก่อนว่าประตูร้อนหรือไม่ หากร้อนแสดงว่ามีไฟไหม้หลังประตูให้หาทางออกอื่น ถ้าไม่มีทางออกให้ปิดรูรอบๆ ประตู และทางระบายอากาศที่มีอยู่ ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำเปียกมาอุดช่องใต้ประตูไม่ให้ควันไฟเข้า ถ้าหายใจลำบาก ให้ก้มตัวต่ำ เพราะด้านล่างจะมีออกซิเจนมากกว่า และอย่าตกใจ พยายามหายใจสั้นๆ จะเอาก๊าซพิษเข้าไปน้อยกว่า ส่วนกรณีเกิดบาดแผลจากไฟไหม้ แผลพุพอง น้ำร้อนลวก บริเวณผิวหนัง แบ่งออกเป็น 3 ระดับตามความลึกของบาดแผล</p> <p>ด้าน นพ.เกรียงไกร นามโธสง ผอ.ร.พ.นพรัตนราชธานีกล่าวว่า ควันไฟไหม้มีคาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ และอนุภาค (PM หรือเขม่า) ประกอบด้วยสารเคมีต่างๆ การหายใจควันไฟในระยะแรกจะเกิดผลเฉียบพลัน จะระคายเคืองตา จมูก คอ และกลืน ทำให้คลื่นไส้ ปวดทำงานลดลง ไอ หายใจลำบาก คนที่เป็นโรคจะมีอาการรุนแรงขึ้น เกิดอาการขาดออกซิเจน ได้แก่ ปวดศีรษะ ลดความตื่นตัว เกิดอาการของหลอดเลือดหัวใจ เช่น เจ็บหน้าอก หากหายใจควันไฟมากๆ อาจหมดสติ และเสียชีวิตได้ สำหรับข้อปฏิบัติของคนหนีออกมาจากผับได้คือ ต้องเฝ้าระวังตนเองว่ามีอาการการหายใจผิดปกติหรือไม่ ถ้าไม่แน่ใจควรมาตรวจร่างกาย</p> <p>ขณะที่ พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า การปฐมพยาบาลเบื้องต้นบาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก คือ 1.ออกจากแหล่งความร้อนโดยเร็วที่สุด กำจัดแหล่งความร้อนที่จะทำให้บาดแผลลุกลามมากขึ้น เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับที่อยู่บริเวณแผล 2.ล้างบาดแผลด้วยน้ำสะอาดที่อุณหภูมิปกติ เพื่อลดความร้อนและทำให้แผลเย็นลง 3.กรณีมีบาดแผลถลอก มีตุ่มน้ำ สีของผิวหนังเปลี่ยนแปลง มีบาดแผลลึก หรือมีแผลไหม้เป็นบริเวณกว้าง ปิดแผลด้วยผ้าก๊อช หรือผ้าสะอาด และรีบไปพบแพทย์ 4.ไม่ควรทาสารอื่นๆ ลงบนบาดแผล เช่น ยาสีฟัน ไข่ขาว น้ำปลา เนื่องจากจะทำให้แผลติดเชื้อมากขึ้น นอกจากบาดแผล ยังอาจมีปัญหาอื่น ๆ เช่น ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่ การติดเชื้อ และการสูดดมควันไฟ ให้รีบไปพบแพทย์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เปิดหอผู้ป่วยไอซียูเด็ก รพ.แม่สอด สื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วย ร.อ.นพ.อัฉริยะ แผงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและคณะตรวจเยี่ยม รพ.แม่สอด และเปิดหอผู้ป่วยไอซียูเด็ก โดยมี นพ.รัชชัย เศรษฐสุภพนา ผอ.รพ.แม่สอด ให้การต้อนรับ</p>	-
<p>แนวคิด Free Bleeding สื่อนำเสนอ : facebook</p> <p>-เพจ Drama addict โพสต์ ถึงแนวคิดเพจ Mirror Thailand ระบุ Free Bleeding คือ การปล่อยให้ประจำเดือนไหลออกมา โดยไม่ใช่ผ้าอนามัย หรือถ้วยอนามัยมาซึมซับของกลุ่มคนที่ต้องการปลดแอกประจำเดือน รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์รองรับประจำเดือน พร้อมเตือนเลือดเป็นสารคัดหลั่งที่อาจมีเชื้อโรคปนเปื้อน เหมือนน้ำมูกและน้ำลาย ควรคำนึงถึงความสะอาด</p>	-
<p>จับสาวไลฟ์สดขายบุหรี่ไฟฟ้า สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด แนวหน้า ผู้จัดการ ChiangmaiNews Kapook)</p> <p>- บก.ปคบ. นำกำลังเข้าจับกุม น.ส.อริสา พิทักษ์วาทิ อายุ 30 ปี ลักลอบขายน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้า กลั่นกัญชาทางออนไลน์ โดยใช้บัญชีเฟซบุ๊ก "Sweet smok" ซ้อหา "ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งห้ามขาย หรือห้ามให้บริการบารากู บารากูไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากูฯ" พร้อมของกลาง รวมมูลค่าประมาณ 500,000 บาท ผู้ต้องหา กำลังเตรียมตัวจะไลฟ์สินค้าที่บ้านเลขที่ 8 ถ.รัตนวิบูลย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จึงเข้าจับกุมพร้อมตรวจยึดของกลางนำส่งสภ.หาดใหญ่ ดำเนินคดีต่อไป</p>	-